

Trung Quốc và Philíppin vẫn đang đối đầu tại bãi biển Scarborough. Mổ mổ và Philíppin đang tiến hành di chuyển quân sự chung "Vai kẻ vai", nhưng Trung Quốc cho rằng Mổ mổ không bị cuốn vào một cuộc xung đột có thể xảy ra giữa Trung Quốc và Philíppin.



Trung Quốc và Philíppin vẫn đang đối đầu tại bãi biển Scarborough (Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham), không ai hoài nghi việc Mổ mổ đứng đứng sau Philíppin, cũng không ai không định Mổ mổ vì Philíppin mà tham chiến với Trung Quốc. Tác giả Cờ Lũ tin rằng Mổ mổ chắc chắn sẽ đứng ngoài khi chiến tranh bùng nổ, giống như năm xưa khi Trung Quốc pháo kích đảo Kim Môn, chiến hạm của Mổ mổ lập tức rút ra ngoài phạm vi hạm lực của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Có ba lý do: Thứ nhất, việc Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với đảo Hoàng Nham, tại nay Mổ mổ vẫn không có ý kiến khác về một công khai. Nếu can thiệp, Mổ mổ không có đặng đặng lý do.

Thứ hai, từ sau Chiến tranh Triều Tiên của thế kỷ trước, diều hâu của quân đội Mổ mổ đã quy định: Không được xung đột quân sự trực tiếp với Trung Quốc, càng không được khai chiến với Trung Quốc. Tại thế kỷ này, quân lực của Trung Quốc phát triển mạnh, Mổ mổ tuy thế vẫn không dám phản ứng trong chiến tranh với Trung Quốc, liệu nào liệu có thể vì một nước Philíppin nhỏ bé mà gây chiến với Trung Quốc?

Thứ ba, đó là sự phát triển mới trong quan hệ Mổ-Trung. Mổ được lợi ích rất lớn từ thế trường Trung Quốc, vì thế càng không thể vì Philíppin mà gây chiến với Trung Quốc.

Con số thống kê cho thấy mới một thập niên, quan hệ kinh tế trường mới Mổ-Trung lợi có những bước tiến vượt bậc. Báo cáo Thống niên của Ủy ban Thống mới Mổ-Trung công bố mới đây cho biết trong năm 2011, xuất khẩu mới dịch của Mổ sang Trung Quốc lên đầu tiên vượt ngưỡng 100 tỷ USD, đạt 103,9 tỷ USD. Trung

Quốc tế trở thành thế trường xuất khẩu lớn thứ 3 thế giới của Mỹ, chỉ sau hai nước đã ký Hiệp định Thương mại Tự do với Mỹ là Canada và Mexico. Báo cáo cũng chỉ rõ: xuất khẩu sang Trung Quốc đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển lành mạnh của kinh tế Mỹ cũng như việc tạo việc làm cho công nhân Mỹ. Rõ ràng, Trung Quốc là thế trường rất quan trọng đối với sự sống còn của nhiều công ty Mỹ.

Ngoài ra, theo báo cáo, trong giai đoạn 2000-2011, tổng hàng hóa xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc đã tăng gấp 5,42 lần, vượt trội so với tổng hàng hóa của Mỹ sang các thế trường khác trong cùng thời kỳ. Trong vòng 10 năm, giá trị tổng trường xuất khẩu của Mỹ sang thế trường Trung Quốc đạt 80,8 tỷ USD, chỉ đứng sau Canada. Từ năm 2000 đến nay, trong số 50 bang của Mỹ, có 48 bang có mức tăng trường xuất khẩu sang Trung Quốc gấp 2 lần trở lên, trong đó 10 bang tăng gấp đôi giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc chỉ trong 2 năm.

Đối với Mỹ, Trung Quốc rõ ràng là thế trường có tiềm lực rất lớn. Theo tác giả, chỉ cần Mỹ không tự đặt ra rào cản cho chính mình, chỉ không đợi vài năm, Trung Quốc có thể vượt lên trở thành thế trường xuất khẩu lớn nhất của Mỹ. Dù tăng trường xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc là nhanh nhất, nhưng đối với mức tăng lớn với dân số gần 1,4 tỷ người như Trung Quốc, số hàng xuất khẩu trị giá hơn 100 tỷ USD mỗi năm của Mỹ vẫn quá nhỏ. Số liệu của phía Trung Quốc cho thấy Mỹ chỉ đứng thứ 5 trong số thế trường nhập khẩu của Trung Quốc với 122,2 tỷ USD, không bằng Hàn Quốc và Đài Loan. Chỉ cần Mỹ có thể can thiệp vào chuỗi trình tăng gấp đôi xuất khẩu trong 5 năm mà Tổng thống Obama đưa ra, xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc có thể dễ dàng vượt qua mức 200 tỷ USD.

Theo Tạp "Thái Dương" (Hàng Công) ngày 23/4

Lê Sơn (gt)